

Số: *57*/BC-UBND

Hung Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013
và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
trong tháng 4 năm 2013 tỉnh Hưng Yên**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1790/VPCP-KTTH ngày 06/3/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trong tháng 4 năm 2013 của tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và sở, ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã đề ra tại Chương trình hành động số 160/Ctr-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh nhằm tăng cường ổn định kinh tế của tỉnh, tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Công bố bộ thủ tục hành chính của các sở, ngành của tỉnh đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận một cách thuận lợi.

- Chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2013 của tỉnh Hưng Yên, qua đó xây dựng các nhiệm vụ cụ thể và thực hiện cụ thể hóa nội dung của Đề án để các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện, góp phần phòng, tránh và giảm thiểu rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

- Về chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong tháng qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện dịch bệnh lở mồm, long móng tại 1 hộ dân. UBND tỉnh đã chỉ

đạo các cấp, các ngành cấp bách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để lan rộng trên địa bàn tỉnh. Khoanh vùng, dập dịch và tiêu hủy gia súc mắc bệnh tại khu vực xuất hiện dịch bệnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ gia súc, gia cầm và vệ sinh thú y thịt gia súc, gia cầm tại các khu chợ.

- Về lĩnh vực y tế: Thực hiện Công điện của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã có công điện về việc triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9) trên người. Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm A ở người nhằm phát hiện sớm để ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian tới; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết trước mắt để chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh lây nhiễm cúm A (H7N9) trên người. Cụ thể, chỉ đạo các các sở ngành liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra nhập khẩu gia cầm; theo dõi sâu sát tình hình dịch bệnh ở người, chuẩn bị vật tư, thiết bị và nhân lực trong việc phòng, chống dịch bệnh.

- Về xây dựng nông thôn mới, nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành một số cơ chế để hỗ trợ các địa phương và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn góp phần xã hội hóa trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Về văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm một số ngày lễ của dân tộc, lễ hội truyền thống của địa phương như Lễ hội văn hóa vùng Phố Hiến, qua đó cùng toàn thể nhân dân ôn lại các truyền thống văn hóa của tỉnh Hưng Yên, đồng thời đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân.

- Về việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Hưng Yên; trong đó, giao Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các nhiệm vụ đã nêu tại hai Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ đã được UBND tỉnh cụ thể hóa thành các giải pháp hành động cụ thể trong Chương trình hành động số 160/CTr-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh, và các giải pháp, nhiệm vụ tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

2. Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được tháng 4

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 8,1% (kế hoạch cả năm tăng 11 - 12%); Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 12,42% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,34%; kim ngạch xuất khẩu đạt 119,52 triệu USD, tăng 12,5%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 591,83 tỷ đồng.

Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên trong tháng 4 năm 2013 cụ thể như sau:

- Sản xuất nông nghiệp: Sản xuất vụ xuân đã hoàn thành đảm bảo kế hoạch và lịch thời vụ. Việc theo dõi và dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng tiếp tục được thực hiện thường xuyên, sâu sát. Về chăn nuôi, trong tháng qua đã xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng đối với đàn gia súc. Năm bắt kịp thời tình hình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, bao vây vùng dịch, dập dịch, không để lây lan rộng.

- Sản xuất công nghiệp trong tháng 4: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,1% so với tháng trước. Các doanh nghiệp trong nước gia tăng nhập khẩu nguyên vật liệu, đây là tín hiệu tốt cho sự phục hồi của sản xuất công nghiệp trong thời gian tới. Một số ngành sản xuất có sự tăng trưởng khá so với tháng trước như: sản xuất thiết bị điện, điện lạnh tăng 15,7%, sản xuất đồ uống tăng 16,2%...

- Về dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4 ước đạt 1.453,31 tỷ đồng, tăng 12,42% so với tháng trước. Giá trị xuất khẩu đạt 119,52 triệu USD, tăng 12,5% so với tháng trước, trong đó khu vực tư nhân đạt 46,2 triệu USD, tăng 15,5% so với tháng trước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 73,32 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, hàng điện tử... Nhìn chung, trong tháng 4 thị trường xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì tốt. Giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 161,75 triệu USD, tăng 13,44 % so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế tư nhân đạt 63,2 triệu USD, tăng 11,46% so tháng trước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98,55 triệu USD, tăng 14,74% . Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,34% so với tháng 3.

- Về đầu tư phát triển: Việc thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo theo đúng quy định và chỉ đạo của Chính phủ về quản lý ngân sách nhà nước. Về đầu tư ngoài ngân sách, trong tháng 4, tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 2,35 triệu USD. Từ đầu năm đến nay có 18 dự án đăng ký mới; trong đó 6 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 217 tỷ đồng, 12 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 51,82 triệu USD. Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh là 1.056 dự án; trong đó, số dự án đầu tư trong nước là 807 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 56.339 tỷ đồng, số dự án đầu tư nước ngoài 249 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.282 triệu USD.

- Về thu chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 591,83 tỷ đồng, tăng 6,38% so với tháng trước; trong đó, thu nội địa đạt 490 tỷ đồng tăng 3,99% so với tháng 3, thuế xuất nhập khẩu đạt 101,83 tỷ đồng, tăng 19,66% so với tháng 3. Chi ngân sách nhà nước đạt 481,97 tỷ đồng, tăng 0,86% so với tháng trước; trong đó chi đầu tư phát triển 193,25 tỷ đồng, tăng 4,18% so với tháng trước; chi thường xuyên 288,72 tỷ đồng, giảm 1,26% so với tháng 3.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 của tỉnh Hưng Yên có nhiều tiến triển tích cực so với tháng trước. Trong thời gian tới, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hành động cụ thể theo kế hoạch

của tỉnh để thực hiện đúng và có hiệu quả nhiệm vụ mà Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ đã đề ra, góp phần tháo gỡ những khó khăn, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh.

UBND tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. *e*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH^T.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Thơi
Nguyễn Xuân Thơi